



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 หน้า 6 มูลค่าข่าว 169,550.-

ตากจัดระดมความคิดเห็น ขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด



สรุปพิเศษ

๑ อัศวิน พินิจวงศ์
ตาก

ประธานกิตติมศักดิ์ ทอการค้าตาก เน้นใช้พื้นที่ 2,000 ไร่ เป็นเขต Free Trade Area ในเวทีเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก กล่าวในที่ประชุมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด” ที่ห้องประชุม Rain tree โรงแรม The Teak Hotel อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าการที่จะให้การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ทางด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา (ด้านศุลกากร แม่สอด-เมียวดี) ซึ่งจะให้ตัวเลขเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าชายแดนพุ่งสูงขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งกลับมาพูดถึงการนำพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว โดยใช้พื้นที่ 2,000 ไร่ที่ชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด เป็น Free Trade Area



เปิดเป็นเขตการค้าเสรี เป็นการทำความตกลงทางการค้าของ 2 ประเทศ โดยใช้พื้นที่ใน Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรี เป็นการทำความตกลงทางการค้า ทั้งการขนถ่ายสินค้า การบรรทุกสินค้า ที่จอดรถ จุดให้บริการ ต่างๆที่เบ็ดเสร็จครบวงจร ทางการค้าชายแดน ฯลฯ

การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด” ในวงเสวนานั้นมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเสวนาร่วมกับ นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รอง

อธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒน์กุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมนักธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา ทองคายนครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และเชียงราย เมื่อปี 2558 เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

โดยการเสวนาในครั้งนี้ ได้มีการ



แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งใน
ประเด็นของการพัฒนาการศึกษา การรักษา
พยาบาล โลจิสติกส์ การค้าชายแดน รวมทั้ง
ทั้งความต้องการในงานวิจัยด้านต่างๆ ที่ทาง
จังหวัดตาก ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัย
ช่วยขับเคลื่อน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เช่น การ
วิจัยสินค้านำเข้า-ส่งออก จากจีน และ
เมียนมา ,วิจัยความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
จ.ตาก ในการส่งเสริมภาคการเกษตร รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน และ
การจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย มีส่วนขยายตั้งอยู่
ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความมุ่ง
มั่นตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด ให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศ
ชาติวางไว้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทาง
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
เพื่อรับรู้ รับทราบในประเด็นที่ทางจังหวัด
ตาก ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยขับเคลื่อนต่อไป